

# ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

## SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



### THÔNG CÁO BÁO CHÍ

#### LỄ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chiều ngày 05/5/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm báo chí của thành phố.

Tới dự lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ ở các Bộ, ngành Trung ương; các Sở, Ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là Trung tâm Báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí. Qua đó, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh, của Trung ương, các báo địa phương và đại diện các cơ quan báo chí quốc tế thường trú trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Trung tâm Báo chí cho biết Trung tâm có các chức năng nhiệm vụ: Là đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm đến các cơ quan báo chí. Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí; Tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông; Tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm và các sự kiện. Hợp tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước trong lĩnh vực báo chí và truyền thông; Hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn nghiệp vụ truyền thông; Hướng dẫn, hỗ trợ báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp tại thành phố theo đúng quy định của pháp luật; Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đối với các đơn vị có nhu cầu.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức khẳng định khi đi vào hoạt động, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đầu mối kết nối giữa lãnh đạo các cấp của thành phố và các cơ quan chức năng để cung cấp

thông tin một cách nhanh chóng, chính xác về các hoạt động của thành phố trên những lĩnh vực, đến các cơ quan báo chí. Trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Đảng bộ và Chính quyền thành phố giúp báo chí nhanh chóng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại để đáp ứng các yêu cầu cao nhất của việc tiếp nhận và truyền tải thông tin đến với báo giới trong nước và quốc tế. Trung tâm còn là không gian, môi trường thân thiện để cơ quan báo chí, phóng viên chia sẻ thông tin với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Các khu làm việc tại đây được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy tính, Internet tốc độ cao, dịch vụ hạ tầng viễn thông cùng nhiều màn hình lớn được lắp đặt để truyền tin hiệu trực tiếp từ các sự kiện. Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh còn có các khu làm việc riêng cho phóng viên báo chí với cơ sở vật chất hiện đại nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp tại đây. Trong tương lai không xa, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một Trung tâm Báo chí – Truyền thông đa phương tiện, hiện đại, chuyên nghiệp, đủ khả năng phục vụ các sự kiện quan trọng, tầm quốc gia và quốc tế; là đầu mối cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, có tính xây dựng về phát triển của thành phố và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh với Cục Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử. Sự kiện này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với hoạt động báo chí trên địa bàn, một bước tiến cần thiết, là mô hình điểm, kinh nghiệm hay cho các địa phương khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua báo chí của thành phố và các đơn vị đã luôn đồng hành với Đảng bộ, Chính quyền các cấp của thành phố và cùng chung sức phấn đấu cho mục tiêu chung. Đảng bộ và Chính quyền thành phố cũng hết sức quan tâm tới hoạt động báo chí và cũng tạo điều kiện hết mức có thể để báo chí hoạt động, phát triển theo đúng định hướng. Với phương châm “Truyền thông đi trước một bước”, thành phố thấy rằng cần phải chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin, thường xuyên, kịp thời, chính xác cho báo chí trong nước và quốc tế và từ đó đã quyết tâm xây dựng cho ra đời Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc có Quyết định thành lập Trung tâm và cho đến ngày khánh thành, chỉ có 6 tuần nhưng các đồng chí đã làm được khối lượng công việc khổng lồ đó là xây dựng cơ sở vật chất với thiết bị thông tin liên lạc hiện đại nhất, chuẩn mực nhất và đảm bảo an ninh thông tin một cách tối đa.

Kể từ ngày hôm nay, báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, các báo Trung ương và các địa phương khác đã có một địa chỉ tin cậy để đề nghị cung cấp, tiếp nhận thông tin, đồng thời phản hồi về Trung tâm những dư luận xã hội qua báo chí. Để từ đó, Lãnh đạo thành phố sẽ lắng nghe và có những điều chỉnh trong những quyết sách của mình về xây dựng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị Trung tâm Báo chí ngay sau khi đi vào hoạt động tập trung làm tốt những việc sau: Khẩn trương hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy trình tác nghiệp và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Làm sao để những thông tin đưa ra từ đây đảm bảo chính xác nhất, chuẩn mực nhất. Đồng thời xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin, phản hồi để từ đó tham mưu cho thành phố có những ứng xử phù hợp đối với báo chí; Trung tâm phải giữ được vai trò là cầu nối về công tác truyền thông giữa lãnh đạo thành phố với báo giới; tổng hợp thông tin, phản ánh một cách trung thực những ý kiến của báo chí cho lãnh đạo; Trung tâm phải xây dựng và phấn đấu trở thành ngôi nhà chung cho các cơ quan báo chí. Đây không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là nơi để cơ quan báo giới tiếp xúc với lãnh đạo các cấp của thành phố, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, từ đó có sự chia sẻ, đồng thuận cao hơn.

Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan báo chí của thành phố và Trung ương trên địa bàn và cũng sẽ tạo điều kiện tốt hơn nữa để các cơ quan báo chí hoạt động.

Nhân dịp này, Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh với Cục Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử đã ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử cùng Fanpage (kênh facebook) của Trung tâm.

- *Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.*
  - *Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón tiếp phóng viên, biên tập viên của thành phố, của Trung ương, của địa phương khác đóng trú tại địa bàn và báo chí quốc tế liên tục từ 8 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần (Chủ nhật nghỉ). Khi thành phố diễn ra sự kiện lớn, Trung tâm sẽ điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ phù hợp với tình hình thực tế.*
  - *Trong giai đoạn 1 (2019 - 2020), Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 phân khu chức năng với tổng diện tích sử dụng khoảng 1.600 (800m<sup>2</sup>/sàn), được thiết lập gồm có: 02 phòng họp báo (100 chỗ và 50 chỗ), 01 phòng họp cho khách V.I.P, 01 phòng tiếp phóng viên, 01 phòng làm việc của phóng viên, 02 phòng chờ - giao lưu phóng viên, các phòng dịch vụ phục vụ công tác tổ chức: phòng phục vụ teabreak, phòng kho – thiết bị, phòng kỹ thuật... và khu quản lý hành chính với các phòng làm việc của nhân viên Trung tâm. Tất cả các khu vực được thiết kế đẹp mắt, tiện dụng, luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh và vệ sinh thực phẩm.*
- **ẢNH: (tải về tại: <http://bit.ly/Thongcaobaochi>)**

1. Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhận quyết định từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
3. Công bố Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
4. Giám đốc Trung tâm nhận quyết định bổ nhiệm từ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
5. Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh với Cục Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử
6. Nghi thức Ra mắt trang thông tin điện tử và mạng xã hội Facebook
7. Công ty Cổ phần Him Lam nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
8. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu
9. Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
10. Các đại biểu tham quan Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

**TRUNG TÂM BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
HOCHIMINH CITY MEDIA CENTER (HMC)**

**Địa chỉ: Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh**

**Hotline: (+84) 357 216 216**

**Điện thoại: (+84-28) 22 216 216**

**Email: [trungtambaochi@tphcm.gov.vn](mailto:trungtambaochi@tphcm.gov.vn)**

**Website: [ttbc-hcm.gov.vn](http://ttbc-hcm.gov.vn)**

**Facebook: [/trungtambaochi.tphcm](https://www.facebook.com/trungtambaochi.tphcm)**

**TRUNG TÂM BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**